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Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày và đƣợc chia thành 2 đợt (gồm ngày 13-14/12 và 

ngày 18/12). Theo đó, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội sẽ xem xét 19 nội dung quan trọng, 

tập trung vào 5 nhóm.   

 

Thứ nhất, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 

6 và cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Kỳ họp thứ 6 đã 

kết thúc vào ngày 29/11 vừa qua, theo thông lệ, tại phiên họp này Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội sẽ có nhận định, đánh giá, tổng kết trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc 

hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các báo cáo tổng hợp dƣ luận của nhân dân, cử tri để có 

sự đánh giá toàn diện. 

 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến sơ bộ về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 

7, dự kiến vào tháng 5/2024. Bên cạnh đó, tại Kỳ họp vừa qua đã có 2 dự án Luật quan 

trọng là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đƣợc 

Quốc hội quyết định chƣa thông qua để có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện, vừa đáp 

ứng yêu cầu cấp bách trƣớc mắt vừa bảo đảm chất lƣợng của các dự án Luật này. 

 

Ngoài ra, còn một số nội dung rất quan trọng khác nhƣ: Quy hoạch không gian điện 

quốc gia; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thí điểm một số cơ chế, chính 

sách đặc thù để triển khai 3 Chƣơng trình mục tiêu quốc gia; nội dung về tài chính – 

ngân sách còn tồn đọng và thuộc quyền hạn của Quốc hội... 

 

Thứ hai, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội xem xét thông qua các chƣơng trình công tác 

trong năm tới, gồm: Chƣơng trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội; 

Chƣơng trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2024 của Ủy ban Thƣờng vụ 

Quốc hội; cho ý kiến về chƣơng trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, 

các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thƣ ký Quốc hội, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ 

quan của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. 

 

Thứ ba, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng; 

xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh 

năm 2024; xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội 

hƣớng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của 

Quốc hội. 

 

Đối với dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là dự án Pháp 

lệnh thứ 5 Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội xem xét từ đầu nhiệm kỳ tới nay và nằm trong 

chƣơng trình lập pháp của cả nhiệm kỳ. Do tính chất quan trọng, dự kiến sẽ đƣợc xem 

xét và thông qua theo quy trình hai kỳ họp Quốc hội. 

 

Một số dự án luật đƣợc đề nghị bổ sung vào Chƣơng trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 

2024 gồm: Luật Phòng, chống mua bán ngƣời (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Thuế giá 

trị gia tăng (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)... Theo Chủ tịch Quốc hội Vƣơng Đình Huệ, đây là nội dung 
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lập pháp rất quan trọng cần phải chuẩn bị kỹ lƣỡng và đề nghị Ủy ban Thƣờng vụ Quốc 

hội quan tâm cho ý kiến về vấn đề này. 

 

Thứ tư, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với 11 nội dung quan 

trọng về tài chính - ngân sách, địa giới hành chính, nhân sự. 

 

Trong đó, có 9 nội dung liên quan đến tài chính - ngân sách nhƣ: việc phân bổ dự toán 

ngân sách Trung ƣơng năm 2023; bổ sung kinh phí chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 

và sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng; điều chỉnh vốn vay lại năm 2023 của các địa phƣơng; 

bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia; xem xét quyết định mức thuế bảo vệ môi 

trƣờng đối với xăng dầu mỡ nhờn năm 2004; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tƣ vốn 

ngân sách Trung ƣơng năm 2023 giữa các Bộ, cơ quan Trung ƣơng và địa phƣơng; giao 

kế hoạch vốn Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn vốn ngân sách Trung ƣơng... 

 

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 

Thứ năm, Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc 

hội tháng 10 và tháng 11/2023; cho ý kiến, quyết định bằng văn bản theo thẩm quyền 

đối với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về phân bổ kinh phí hoạt 

động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2024. (Vneconomy.vn 12/12, Hà Lê)Về đầu 

trang 

Sắp xếp đơn vị hành chính chưa quyết liệt, dự kiến chỉ giảm 50% yêu cầu 

Ngày 13.12, tại phiên họp thứ 28, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, 

theo rà soát, có 33 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.327 cấp xã thuộc diện sắp xếp đơn vị 

hành chính nhƣng có tâm lý và thực tế triển khai không thực sự quyết liệt . 

 

Theo Bộ trƣởng Phạm Thị Thanh Trà, đến tới điểm này 56/56 địa phƣơng đã gửi 

phƣơng án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 để cho ý 

kiến, số còn lại sau khi rà soát không nằm trong diện phải sắp xếp cấp huyện, xã. 

 

Theo rà soát thì có 33 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.327 cấp xã thuộc diện sắp xếp. 

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Thanh Trà, có tâm lý và thực tế triển khai không thực sự 

quyết liệt nên qua tổng hợp các phƣơng án của 56 địa phƣơng thì có thể chỉ đảm bảo 

giảm đƣợc 50% theo yêu cầu, còn lại căn cứ các tiêu chí đƣa vào diện đặc thù để không 

sắp xếp. 

 

Do đó, Bộ trƣởng Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội có ý kiến để các tỉnh, 

thành thực hiện nghiêm túc Kết luận số 48-KL/TW ngày 30.1.2023 của Bộ Chính trị và 

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2030. 
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Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định định cho biết, Ủy 

ban Pháp luật quá trình thẩm tra các đề án có nêu một số ý kiến lƣu ý Chính phủ, Bộ 

Nội vụ và các địa phƣơng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 35 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về ban hành 

Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023–2025. 

 

“Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội giao Ủy ban Pháp luật phối hợp với Tổng Thƣ ký Quốc 

hội, Bộ Nội vụ soạn thông báo gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ, địa phƣơng và các cơ quan 

liên quan khẩn trƣơng thực hiện đúng Kết luận 48, Nghị quyết 35, Nghị quyết 117, đảm 

bảo nhƣ yêu cầu đặt ra” – Phó Chủ tịch Quốc hội nói. 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh sự phù hợp về quy hoạch, thành lập đô thị 

không nợ tiêu chí, nhập nông thôn vào đô thị phải có đề án riêng; sắp xếp kết nối giai 

đoạn 2023-2025 và 2025-2030 đảm bảo tính đồng bộ. 

 

Liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 6, đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trƣởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp để 

thực hiện thành công những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 35 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội, nhất là thời gian rất gấp rút, chƣa đến một năm để chuẩn bị đại 

hội Đảng cấp cơ sở vào năm 2025. 

 

Trả lời đại biểu, Bộ trƣởng Thanh Trà nhấn mạnh đây là chủ trƣơng lớn, tập trung cải 

cách tổ chức bộ máy và cũng là việc khó đòi hỏi quyết tâm chính trị của cả hệ thống. 

“Hơn lúc nào hết, rất mong sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là ở địa 

phƣơng. Đây là lĩnh vực khó, khẳng định năng lực, trình độ, sự nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị, nhất là ngƣời đứng đầu” – bà Phạm Thị Thanh Trà nêu. (Laodong.vn 13/12, 

Phạm Đông)Về đầu trang 

QUYẾT SÁCH MỚI 

Đề nghị UBND các tỉnh, thành tăng cường thanh kiểm tra hoạt động từ thiện 

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng về việc tăng 

cƣờng công tác kiểm tra việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng 

góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh 

nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

 

Theo Bộ Tài chính, qua phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tại một số địa 

phƣơng vẫn còn tình trạng xuất hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động nhân đạo, từ 

thiện để trục lợi, gây lo lắng, bất an trong dƣ luận xã hội và ảnh hƣởng đến trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

 

Theo đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 
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nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ 

trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP đến nhân dân 

trên địa bàn để nâng cao nhận thức về pháp luật; đảm bảo các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu vận động, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện đƣợc hƣớng dẫn đầy đủ, cụ thể về 

quy trình, thủ tục và hồ sơ có liên quan. 

 

Đồng thời, tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ 

khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 

nghèo trên địa bàn để hoạt động từ thiện thực hiện đảm bảo đúng hƣớng, hiệu lực, hiệu 

quả. 

 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của 

pháp luật đối với các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là việc lợi dụng công tác vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để trục lợi hoặc thực 

hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (Tienphong.vn 

13/12, Việt Linh)Về đầu trang 

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP 

Bộ trưởng Xây dựng: Nhà ở xã hội tại Bình Dương là kiểu mẫu của cả nước 

Ngày 13/12, Hội đồng Lý luận Trung ƣơng phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dƣơng tổ chức 

Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dƣơng trong công cuộc đổi mới 

đất nƣớc”. 

 

Theo đó, Bộ trƣởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao mô hình nhà ở xã 

hội (NƠXH) kiểu mẫu tại Bình Dƣơng và khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện 

để cùng địa phƣơng hiện thực hóa giấc mơ an cƣ cho ngƣời thu nhập thấp, đặc biệt là 

công nhân lao động. 

 

Theo ông Nghị, chƣơng trình NƠXH của Bình Dƣơng đƣợc đánh giá là kiểu mẫu của cả 

nƣớc, với các khu nhà ở quy mô lớn, khang trang, tạo đƣợc ấn tƣợng tốt đối với doanh 

nghiệp, góp phần thu hút đầu tƣ, giữ chân ngƣời lao động. 

 

Bộ trƣởng Xây dựng đề nghị Bình Dƣơng cần phát triển hơn nữa mô hình này và tỉnh 

cần triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách ƣu đãi về đất đai, tài chính đối với các 

dự án phát triển NƠXH theo quy định của pháp luật nhằm khuyến khích, tạo điều kiện 

cho các tổ chức, cá nhân đầu tƣ xây dựng loại hình NƠXH, nhà ở cho công nhân. 

 

Ông Nghị cho biết: “Hiện nay nhu cầu rất lớn, song số công trình nhà ở để đáp ứng còn 

ít. Thời gian tới, Bộ sẽ tích cực hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, cùng với địa phƣơng 

để đầu tƣ thêm các dự án NƠXH. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp, chính sách nhằm 

góp phần bảo đảm an sinh xã hội”. 
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Mô hình nhà ở an sinh xã hội của Bình Dƣơng ra đời đƣợc đầu tƣ xây dựng trên quỹ đất 

sạch với giá bán từ 100 - 200 triệu đồng/căn hộ (30 m
2
 sàn), phục vụ tốt nhu cầu của 

công nhân lao động, ngƣời thu nhập thấp. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Bình Dƣơng 

có thêm 200.000 căn NƠXH, nhà ở công nhân. (Tienphong.vn 13/12, Hƣơng Chi)Về 

đầu trang 

Vì sao “ông lớn” Malaysia quyết rót 1,4 tỉ đô vào Cần Thơ? 

Trong 43 dự án đầu tƣ và ghi nhớ đầu tƣ vào TP.Cần Thơ vừa đƣợc công bố, đáng chú ý 

có khu phức hợp thể thao, vui chơi, giải trí, MotoGP với số vốn 1,4 tỉ USD của một nhà 

đầu tƣ lớn từ Malaysia. 

 

Bà Trần Thị Quỳnh Vân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Global Partnership (đối tác đại 

diện Tập đoàn Pavilion International triển khai dự án tại Cần Thơ) khẳng định: Nếu chỉ 

đầu tƣ vào bất động sản, khách sạn, nghỉ dƣỡng sẽ không khó, ở đây chúng tôi hƣớng 

đến điểm nhấn là đƣờng đua Moto GP quốc tế đặt tại Cần Thơ. 

 

Cũng theo bà Vân, trƣớc khi ký ghi nhớ, thì Tập đoàn Pavilion International và Global 

Parnership đã có những khảo sát, đánh giá kỹ lƣỡng về những tiềm năng, lợi thế khi 

triển khai dự án tại Cần Thơ. 

 

"Cần Thơ là đô thị trung tâm của ĐBSCL và đang nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm của 

Trung ƣơng thông qua các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt 

thành phố hƣởng lợi rất lớn từ các dự án đầu tƣ về hạ tầng giao thông, cao tốc, đƣờng 

sắt, bến cảng, giao thông hàng không, kết nối toàn khu vực và liên vùng. Với lợi thế và 

đà phát triển đó, khi khu phức hợp thể thao, vui chơi giải trí và nghỉ dƣỡng, Moto GP 

đƣợc triển khai một cách chuyên nghiệp, bài bản chắc chắn sẽ tạo đƣợc dấu ấn cho địa 

phƣơng; đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực khác của thành phố phát triển mạnh mẽ hơn", 

bà Vân nói. 

 

Ông Trƣơng Công Quốc Việt, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Cần Thơ cho biết, mô hình 

MotoGP (giải đua xe tốc độ Moto Grand Prix quốc tế) rất đáng chờ đợi vì nhiều năm 

qua Cần Thơ là nơi chuyên tổ chức những giải đua xe motor chuyên nghiệp toàn quốc. 

Do hạn chế về đƣờng đua, các giải đua xe chỉ từ 120cc đến 150cc nhƣng thu hút rất 

đông đảo ngƣời xem bao gồm rất nhiều du khách các nơi. 

 

Theo ông Bobby Yeoh Lam Jit, Chủ tịch Tập đoàn Pavilion International (Malaysia), 

trƣớc khi quyết định chọn Cần Thơ, Tập đoàn Pavilion International và lãnh đạo TP.Cần 

Thơ đã cùng tìm hiểu, trao đổi nghiêm túc để đƣa ra những dự án phù hợp, xứng tầm 

với tiềm năng của TP.  

 

"Với sự hỗ trợ và phối hợp của lãnh đạo địa phƣơng, chúng tôi tin là sẽ sớm thực hiện 

đƣợc dự án Khu phức hợp thể thao, vui chơi giải trí và nghỉ dƣỡng MotoGP với điểm 

nhấn là đƣờng đua GP moto đẳng cấp quốc tế, vẽ tên Cần Thơ và Việt Nam nói chung 

trên bản đồ đƣờng đua GP Moto thế giới. Từ đó cũng mở ra các cơ hội lớn hơn về đầu 
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tƣ, du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế cho Cần Thơ và cả khu vực ĐBSCL", ông 

Bobby Yeoh Lam Jit nói. (Thanh niên 13/12, Đình Tuyển)Về đầu trang 

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài sản xuất bán dẫn, chíp đang khảo sát đầu tư ở Bắc 

Giang 

Tại kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh Bắc Giang sáng 13/12, Bí thƣ Tỉnh ủy Bắc Giang 

Dƣơng Văn Thái cho biết thông tin trên. 

 

Ông Thái cho biết thêm, các nhà đầu tƣ có đòi hỏi về lao động, nhất là nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao. Bởi vậy, tỉnh tập trung cho việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu 

cầu của các nhà đầu tƣ và coi là nhiệm vụ trọng tâm. Việc tạo nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao là yếu tố căn cơ để tỉnh Bắc Giang phát triển bền vững lâu dài. 

 

Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang, Bí thƣ Tỉnh ủy cho biết, năm 2024 có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ của cả nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2026 của tỉnh Bắc Giang. 

 

Ông Thái lƣu ý ba vấn đề để tăng trƣởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang tiếp tục nằm trong 

nhóm dẫn đầu của cả nƣớc. Theo đó, UBND tỉnh Bắc Giang cần khẩn trƣơng hoàn 

thiện, ban hành kế hoạch, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện 

thực tiễn. UBND tỉnh Bắc Giang phân công, phân cấp, giao rõ nhiệm vụ cho các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân. 

 

Đặc biệt, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phƣơng châm “3 dám”, “3 hơn”, 

“5 rõ” theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Bắc Giang để 

khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả thực 

thi nhiệm vụ. 

 

Năm 2024, tỉnh Bắc Giang chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã và phát triển đô thị; tăng cƣờng quản lý nguồn vốn đầu tƣ 

công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung đầu tƣ, nâng cao điều kiện cơ sở vật 

chất trƣờng lớp học, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - giáo dục dạy 

nghề… (Tienphong.vn 13/12, Nguyễn Thắng)Về đầu trang 

Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời: Có thể thu được hàng tỷ USD từ... vỏ trấu 

"Với 43 triệu tấn lúa sẽ thu đƣợc 5 triệu tấn vỏ trấu, làm đƣợc hàng triệu tấn polymer 

sinh học, đem lại lợi nhuận từ 3 - 3,5 tỷ USD", Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời Huỳnh Văn 

Thòn nói tại Hội nghị báo cáo kinh tế thƣờng niên ĐBSCL 2023 ngày 13/12, đồng thời 

khẳng định con số này đƣợc đảm bảo "khả thi" bởi chuyên gia công nghệ hàng đầu 

trong lĩnh vực này. 

 

Tiến sĩ Đặng Kiều Nhân - Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL cho biết, trong 10 năm 

qua cho thấy, giá lúa tăng trung bình 3% một năm; giá phân bón tăng 2%/năm. "Vấn đề 
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đặt ra là lạm dụng phân bón hoá học nhằm tăng năng suất lúa cũng không mang lại hiệu 

quả kinh tế. Trong 10 năm qua, năng suất lúa không đổi; doanh thu tăng lên nhƣng chi 

phí cũng tăng, lãi giảm", ông Nhân nói. Đáng chú ý, theo ông Nhân, chi phí phân bón và 

thuốc bảo vệ thực vật tăng từ 50 - 62% trong chi phí sản xuất lúa gạo. 

 

"Hiện nay năng suất lúa đã đụng trần, chi phí tăng nhƣng lợi nhuận không tăng", ông 

Nhân nói, đồng thời đề xuất cần quan tâm đến nhóm giải pháp tổng hợp về kỹ thuật, hệ 

thống canh tác, tổ chức sản xuất, liên kết nông dân... để đảm bảo nguồn thu cho nông 

dân. "Nông dân sẽ có lãi hơn nếu có giống lúa chất lƣợng cao", ông Nhân nói thêm. 

 

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Lộc Trời Group Huỳnh Văn Thòn chia sẻ, hiện nay 

nông dân có "trách nhiệm" quá nặng nề, phải thực hiện sứ mệnh đảm bảo an ninh lƣơng 

thực, canh tác giảm phát thải...trong bối cảnh đối mặt với rất nhiều thách thức về biến 

đổi khí hậu, môi trƣờng. 

 

Ông Thòn giới thiệu với hội nghị một sản phẩm gọi là "túi cao su", - nhấn mạnh, sản 

phẩm đƣợc làm từ polymer, có sử dụng vật liệu làm từ vỏ trấu của hạt thóc. "Với 43 

triệu tấn lúa sẽ thu đƣợc 5 triệu tấn vỏ trấu, làm đƣợc hàng triệu tấn polymer sinh học, 

đem lại lợi nhuận từ 3 - 3,5 tỷ USD", ông Thòn nói. 

 

Theo ông Thòn, đây có thể là một hƣớng đi để nâng cao thu nhập cho ngƣời nông dân 

bằng cách sử dụng các phụ phẩm từ ngành hàng lúa gạo sản xuất nhiều sản phẩm khác. 

"Tôi muốn chia sẻ góc nhìn đó để chúng ta có thêm niềm tin, sự lạc quan về con đƣờng 

lúa gạo", ông Thòn nói.  

 

Ông Thòn cho rằng, hệ sinh thái lúa gạo phải hoạt động mạnh mẽ, chuyển quyền thƣơng 

lƣợng từ ngƣời mua sang phía ngƣời bán để dần cân bằng, không còn cảnh "đƣợc mùa 

mất giá" vì đã đáp ứng đƣợc đủ tiêu chí khách hàng đặt ra. "Tôi dám nói là hiện nay 

Việt Nam có đủ khả năng đáp ứng hầu hết các đơn đặt hàng, thậm chí là đơn đặt hàng 

khó tính nhất của thế giới về tiêu chuẩn gạo, bởi ở Việt Nam sản xuất gạo đƣợc quanh 

năm, điều kiện thiên nhiên rất phù hợp", ông Thòn nói. (Tienphong.vn 13/12, Trƣờng 

Phong)Về đầu trang 

QUẢN LÝ 

Đà Nẵng: “Lãnh đạo như cha như mẹ, anh em dựa vào mà yếu thì cũng ngã luôn” 

Ông Lê Phú Nguyện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng nói tại phiên thảo luận của 

kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng khóa X về việc giải quyết công vụ của cán bộ, công 

chức hiện nay và những bất cập liên quan đến pháp lý trong xử lý, giải quyết tình trạng 

này. 

 

Ông Nguyện cho biết, có hai nhóm vấn đề chính là tâm lý và pháp lý. Trong đó, về tâm 

lý nếu tích cực thì các cán bộ, công chức sẽ tìm thấy điểm dựa để giải quyết thỏa đáng 

quyền lợi của ngƣời dân. Nhƣng tâm lý tiêu cực thì họ sẽ hƣớng mục tiêu không phải là 

nguyện vọng của ngƣời dân mà là an toàn cho bản thân. 
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Để giải quyết tình trạng đùn đẩy, né tránh, ông Nguyện cho rằng, ở khía cạnh tâm lý 

nếu ngƣời đứng đầu cũng sợ thì rất là khó. “Lãnh đạo nhƣ cha nhƣ mẹ, anh em dựa vào 

mà yếu thì cũng ngã luôn. Trách nhiệm ngƣời đứng đầu nêu gƣơng, động viên, bảo vệ, 

kích thích anh em làm thì sẽ rất tốt”, ông Nguyện cho biết. 

 

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị 34 để chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ 

công chức hiện nay, Phó giám đốc sở Nội vụ TP Đà Nẵng kiến nghị thành lập tổ công 

tác 34. Tổ công tác này sẽ đi đánh giá tình hình thực hiện của từng đơn vị và mời cả 

Thanh tra, Ủy ban kiểm tra cùng tham gia, để phát hiện và chấn chỉnh. 

 

Về mặt pháp lý, ông Nguyện cho biết, ở khía cạnh quan hệ lao động công chức là một 

loại hình lao động xã hội đặc biệt. Công chức nhà nƣớc vì thực thi công vụ nên có tính 

đặc quyền, cƣỡng bức và có xu thế dễ bị lạm quyền nên mọi hành vi của công chức phải 

đƣợc kiểm soát bằng pháp luật. Vậy nên khi pháp luật bất cập, mâu thuẫn, không đƣợc 

quy định thì công chức cũng không đƣợc tự mình, kể cả ngƣời đứng đầu không thể bắt 

công chức làm trái với quy định. 

 

“Cái khiếm khuyết của pháp lý phải giải quyết bằng con đƣờng pháp lý, không thể đổ 

lỗi cho công chức. Đây mới là căn cơ giải quyết vấn đề, không thể nhanh đƣợc nhƣng 

phải kiến nghị, phản ánh với cơ quan cấp trên”, ông Nguyện cho biết. 

 

Theo ông Nguyện, khi pháp luật có sai sót thì các cơ quan giám sát pháp luật phải trƣng 

cầu ý kiến, giám định của các cơ quan lập pháp để kết luận. Tránh việc, pháp luật có 

cách hiểu khác nhau mà kết luận thì không công chức nào dám làm. 

 

“Đây là vấn đề tầm cả nƣớc và cũng là vấn đề rất trăn trở trong đội ngũ cán bộ công 

chức thành phố hiện nay. Tác động tích cực của cuộc đấu tranh phòng chống tham 

nhũng là mở ra cho chúng ta nhìn nhận ra những khiếm khuyết của pháp luật để hoàn 

thiện tốt hơn, quay lại công tác phòng chống tham nhũng sẽ tốt hơn. Chúng ta chỉ nhìn ở 

khía cạnh con ngƣời thì không giải quyết đƣợc rốt ráo vấn đề”, ông Nguyện nêu ý kiến. 

(Tienphong.vn 13/12, Nguyễn Thành)Về đầu trang 

Đắk Nông: Chủ tịch HĐND tỉnh hỏi “nóng” lãnh đạo Sở TT&MT  

Ngày 13/12, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV tiếp tục kỳ họp thứ 7, với nội dung xoay 

quanh cuộc chất vấn giữa các đại biểu với 8 “tƣ lệnh” ngành và cả lãnh đạo UBND tỉnh. 

 

Tại đây, các đại biểu có nêu về việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ (sổ đỏ) cho 

ngƣời dân, chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng cấp trùng, chồng lấn... tránh gây 

phiền hà cho ngƣời dân. 

 

Ông Lƣu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông - nêu vấn đề, trong một cuộc tiếp 

xúc cử tri, ngƣời dân nêu ý kiến về việc đất của họ sử dụng ổn định, không tranh chấp 

với láng giềng nhƣng bỗng dƣng cơ quan chức năng lại cấp sổ đỏ cho nhà bên cạnh. Dù 
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lỗi thuộc về cơ quan có thẩm quyền nhƣng ngƣời dân trầy trật đi điều chỉnh thì đƣợc 

yêu cầu tự đi thỏa thuận với hộ bên cạnh. 

 

“Hai hộ liền kề nhau, không xảy ra tranh chấp nhƣng chính quyền lại cấp sổ đỏ trùng 

lên phần đất của hộ khác. Khi ngƣời dân đi chỉnh sửa thì bắt họ tự đi thỏa thuận. Vậy ai 

làm sai, ai chịu trách nhiệm?" - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lƣu Văn Trung đặt câu 

hỏi cho lãnh đạo Sở TN&MT. 

 

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT Đắk Nông - cho 

hay, đối với việc cấp trùng, chồng lấn, nếu không tranh chấp thì thu hồi giấy và cấp lại. 

Về vấn đề này, sở cũng đã ban hành nhiều văn bản hƣớng dẫn, nhƣng quá trình thực 

hiện của các cơ quan liên quan ở cơ sở không đầy đủ, quyết liệt. 

 

“Việc cấp sổ đỏ trùng, chồng lấn là cơ quan Nhà nƣớc làm sai, không phải lỗi của dân, 

mà trách nhiệm thuộc về các cơ quan Nhà nƣớc. Do đó, phía sở sẽ nhận trách nhiệm 

liên quan đến vấn đề này và sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn để giải quyết cho dân”, ông Hiệp 

nhấn mạnh. 

 

Về vấn đề cấp sổ đỏ chồng lấn, trùng, ông Hồ Văn Mƣời - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk 

Nông - thừa nhận có, thậm chí rất nhiều. 

 

“Trong những lần tiếp xúc với dân cũng nhƣ đơn thƣ gửi lên tỉnh, gần nhƣ 90% đơn thƣ 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, trong đó có việc cấp sổ đỏ chồng lấn, trùng. Đây 

là câu chuyện rất dài, một số trƣờng hợp chồng lấn do quá khứ để lại. Tôi yêu cầu Sở 

TN&MT cần rà soát lại, xem trƣờng hợp nào đƣợc, trƣờng hợp nào không, nguyên nhân 

do đâu để thông tin công khai đến ngƣời dân”, ông Mƣời nói. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, để số hóa hồ sơ, tài liệu về đất đai, Đắk 

Nông cần trên dƣới 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay trung ƣơng chỉ bố trí 50-70 tỷ 

đồng/năm, tỉnh Đắk Nông vẫn phải quyết tâm có lộ trình, cái nào dễ làm trƣớc, khó làm 

sau. (Tienphong.vn 13/12, Huỳnh Thủy)Về đầu trang 

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY 

Bình Định: “Hút” khách nhờ sử dụng mã QR giới thiệu điểm đến, tạo app quảng 

bá du lịch 

Lƣợng khách du lịch đến Bình Định tăng tốt so với cùng kỳ năm 2022 là do tỉnh này 

đang dùng mã QR, xây dựng ứng dụng quảng bá du lịch và cơ sở dữ liệu để giới thiệu 

về địa phƣơng. 

 

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, ông Huỳnh Cao Nhất cho hay, chuyển đổi số 

du lịch giúp đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng của ngƣời 

dân, doanh nghiệp. Sở triển khai hệ thống dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa 

điện tử gắn với đánh giá hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.  
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Đối với thủ tục hành chính, Bình Định có Trung tâm Hành chính công của tỉnh, 100% 

hồ sơ thủ tục của cá nhân, doanh nghiệp, ngƣời dân có liên quan tới lĩnh vực du lịch khi 

đến Trung tâm trên đều đƣợc trả trƣớc hạn, không có trƣờng hợp nào chậm trễ.  

 

Ngoài ra, Sở cũng cung cấp phần mềm báo cáo trực tuyến cho tổ chức, cá nhân kinh 

doanh du lịch trên địa bàn nhằm giảm bớt chi phí, thời gian trong thực hiện quy định về 

thống kê, báo cáo.  

 

Tỉnh cũng hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho ngƣời dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục 

hành chính trên cổng dịch vụ công, đồng thời xây dựng “Chính quyền điện tử Sở Du 

lịch Bình Định” trên Zalo OA….; ứng dụng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt 

tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ.  

 

Đối với quản trị nội bộ, Sở thực hiện phòng họp không giấy thông qua các hình thức 

nhƣ gửi tài liệu họp qua email, ứng dụng trên google drive, mã QR code..., vận hành 

phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc của Sở. 

 

Trong quảng bá du lịch địa phƣơng, Sở vận hành Cổng Thông tin du lịch Bình Định để 

cung cấp dữ liệu các điểm đến, cơ sở lƣu trú du lịch, nhà hàng, điểm tham quan, mua 

sắm, các sự kiện, chƣơng trình du lịch… hƣớng đến cá nhân hóa trải nghiệm du lịch cho 

du khách bằng việc tích hợp bản đồ du lịch giúp du khách dễ tiếp cận, tìm kiếm thông 

tin du lịch. 

 

Tỉnh này cũng thực hiện gắn mã QR về các chƣơng trình, sự kiện, lễ hội du lịch của 

tỉnh, nhƣ tạo mã QR giới thiệu thông tin về Tháp Chăm Bình Bịnh; một số di tích lịch 

sử, văn hóa, bảo tàng (Bảo tàng Quang Trung, Tiểu chủng viện Làng Sông); lễ hội (Lễ 

hội đống Đa - Tây Sơn, Lễ hội đua thuyền Gò Bồi, Lễ hội Chợ Gò). 

 

Hiện, Sở đã hoàn thành kho dữ liệu quảng bá với công nghệ mới ảnh 360, 3D tại Bảo 

tàng Quang Trung, hình thành dữ liệu giọng nói (thuyết minh ảo) của các điểm du lịch, 

làng nghề, di tích tích hợp trên Cổng thông tin du lịch Bình Định. 

 

Trong quảng bá, xúc tiến du lịch, đơn vị cũng triển khai nhiều nội dung ứng dụng 

chuyển đổi số, xây dựng ứng dụng về du lịch Bình Định có thể sử dụng trên 

smartphone. 

 

Qua nhiều kênh quảng bá và dạng thức truyền tải thông tin khác nhau, tận dụng cả mạng 

xã hội, Bình Định từ một địa phƣơng ít ngƣời biết, nay trở thành một điểm đến đƣợc 

nhiều báo, tạp chí, khách du lịch trong và ngoài nƣớc đánh giá cao. (Vietnamnet.vn 

13/12, Trần Chung - Diễm Phúc) Về đầu trang 
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SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH 

Lý do nhiều cựu quan chức trong đại án Việt Á “thoát” tội dù nhận hàng trăm 

nghìn USD 

TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong 

đại án Việt Á, số này có 3 ngƣời từng là cựu Ủy viên Trung ƣơng Đảng, gồm: Nguyễn 

Thanh Long (cựu Bộ trƣởng Bộ Y tế); Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trƣởng Bộ KH&CN); 

Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thƣ tỉnh Hải Dƣơng).  

 

Mặc dù số lƣợng quan chức nhận tiền của Việt Á nhiều, song chỉ có ông Nguyễn Thanh 

Long, Nguyễn Huỳnh (thƣ ký Bộ trƣởng Nguyễn Thanh Long), Nguyễn Minh Tuấn 

(cựu Vụ trƣởng Trang thiết bị và Công trình y tế), Nguyễn Nam Liên (Vụ trƣởng Kế 

hoạch tài chính), Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC tỉnh Hải Dƣơng), Trịnh Thanh 

Hùng (Vụ phó Khoa học và Công nghệ), bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. 

 

Cơ quan điều tra xác định ông Long và thƣ ký Nguyễn Huỳnh đã "gợi ý, đề nghị" Việt 

đƣa tiền; bị can Hùng và Tuyến thỏa thuận ăn chia % với Việt; chỉ hai ông Nguyễn 

Minh Tuấn, Nguyễn Nam Liên không có hành vi gợi ý hay gây khó dễ. 

 

Trong khi đó, cùng nhận tiền nhƣng ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc bị đề nghị 

truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nƣớc gây thất thoát, lãng 

phí”; hai ông Nguyễn Văn Trịnh, Phạm Xuân Thăng, bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ 

quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

 

Theo lý giải của cơ quan điều tra, việc không xử lý tội "Nhận hối lộ" là do các bị can 

"không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận gì với Việt về việc đƣa nhận", cũng "không gây 

khó khăn". (Tienphong.vn 13/12, Hoàng An)Về đầu trang 

Ba lần hầu tòa, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa “dằn vặt” với những việc đã làm 

Sáng 13/12, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm ngày thứ 3 đối với 4 

bị cáo đều là cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài 

sản nhà nƣớc gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate, số 28E 

Trần Phú, TP Nha Trang. 

 

Cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng cho biết đây là lần thứ 3 bị ra 

tòa và các phán quyết trƣớc đó của tòa đã khiến bản thân luôn “dằn vặt” với những việc 

đã làm. 

 

“Nhiệm kỳ tôi làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vào thời kỳ kinh tế thế giới rơi vào 

khủng hoảng, mà đỉnh điểm là 2011-2012. Vì vậy dẫn đến nền kinh tế cả nƣớc và kinh 

tế tỉnh Khánh Hòa bị suy thoái nghiêm trọng, các hoạt động kinh doanh, đầu tƣ trì trệ.... 

Ở tỉnh Khánh Hòa, “hội chứng Rusalka” chƣa hết ảnh hƣởng, tiêu cực đến việc thu hút 

đầu tƣ đến các nhà đầu tƣ”, ông Thắng giãi bày. 
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Ông Thắng cho biết, bản thân luôn tìm cách để vƣợt qua thức thách, tạo cơ chế thông 

thoáng, cắt giảm các thủ tục không cần thiết và áp dụng các mô hình mới để phát triển 

kinh tế - du lịch, nhằm thu hút nguồn lực tài chính để đầu tƣ, thu ngân sách gần 20.000 

tỷ đồng, tạo hơn 30.000 việc làm mới cho ngƣời dân. Tuy nhiên, với lƣợng lớn dự án 

nhƣng năng lực còn hạn chế, nên có những bất cập, không đồng bộ trong chính sách 

pháp luật. Vì vậy, quá trình xử lý công việc sai sót là điều khó tránh khỏi, nhƣng cũng 

chỉ vì dám nghĩ, dám làm để vƣợt qua khó khăn vì lợi ích chung của Khánh Hòa. 

 

“Trong những ngày tháng ở trong trại giam, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản và 

không hổ thẹn đối với những gì mà tôi làm đƣợc cho nhân dân và tỉnh Khánh Hòa. Tôi 

kính mong HĐXX phán xét với tinh thần đúng pháp luật, nhân văn và khoan hồng để tôi 

có cơ hội sớm trở về với xã hội và gia đình”, ông Thắng nói. 

 

Đến lƣợt bị cáo Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), ông này 

cho biết mình đang mắc bệnh hiểm nghèo và khi đƣợc HĐXX chỉ ra những sai phạm, 

ông cảm thấy bản thân có những thiếu sót khi còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

“Trong quá trình điều tra, qua phiên tòa tôi thấy bản thân có những thiếu sót. Kính 

mong HĐXX xem xét, xử bị cáo đúng tính chất, mức độ vi phạm cũng nhƣ chiếu cố đến 

tình trạng sức khỏe của tôi để tôi phấn đấu vừa chữa bệnh, vừa tập trung cải tạo để sớm 

trở về hòa nhập với cộng đồng”, ông Thiên nói. (Tienphong.vn 13/12, Lữ Hồ)Về đầu 

trang 

Quảng Ngãi: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ mắc nhiều vi phạm 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với 

ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Theo đó, 3 nội dung tố cáo ông Thành đƣợc Thanh tra tỉnh xác minh, kết luận cho thấy 

những đều có thông tin tố cáo đúng và một phần tố cáo sai. 

 

Cụ thể, nội dung tố cáo thứ nhất, ông Thành tham mƣu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 

Ngãi giao cho ông Phan Xuân Hội - Viện trƣởng Viện Di truyền Nông nghiệp làm chủ 

nhiệm đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn mới kháng 

bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại Quảng Ngãi” triển khai 

sản xuất 2 giống sắn HN3, HN5 khi chƣa đƣợc phép lƣu hành tại tỉnh này vi phạm quy 

định pháp luật, tố cáo đúng một phần. 

 

Thứ hai, ông Thành tham mƣu Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH KH&CN 

Nông Tín thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm Sacha inchi theo chuỗi giá trị tại huyện Ba Tơ và Trà Bồng” khi 

giống dƣợc liệu chƣa đƣợc phép lƣu hành tại tỉnh Quảng Ngãi, cũng đúng một phần. 
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Nội dung tố cáo cuối cùng, ông Thành tham mƣu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các 

quyết định tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho 15 cơ 

quan chức năng không đáp ứng quy định về trình tự, thủ tục. 

 

Trong đó, ông Thành tham mƣu cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết 

định tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho 9 cơ quan 

không đáp ứng quy định về trình tự, thủ tục. Hành vi của ông Thành vi phạm các quyết 

định của tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ông Thành có bản kiểm điểm trách nhiệm đối với 

các vi phạm đã chỉ ra tại kết luận nội dung tố cáo gửi Sở Nội vụ. Bên cạnh đó, Sở 

KH&CN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có vi 

phạm đã đƣợc chỉ ra, tham mƣu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. 

(Tienphong.vn 13/12, Nguyễn Ngọc)Về đầu trang 

THẾ GIỚI 

Nhật Bản: Sẽ ưu đãi thuế cho chất bán dẫn, xe điện và 3 lĩnh vực khác 

Ngày 13/12, Tạp chí Nikkei Asia của Nhật Bản đƣa tin Chính phủ nƣớc này đang lên kế 

hoạch đƣa ra các ƣu đãi thuế trong 10 năm để thúc đẩy sản xuất hàng loạt trong 5 lĩnh 

vực, trong đó có sản xuất xe điện (EV) và chất bán dẫn. 

 

Nikkei Asia cho biết đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản dự kiến đƣa 

việc giảm thuế vào khuôn khổ cải cách thuế trong tài khóa 2024. Ngoài sản xuất EV và 

chất bán dẫn, các lĩnh vực có thể đƣợc hƣởng ƣu đãi thuế trong 10 năm gồm nhiên liệu 

hàng không bền vững, thép xanh và hóa chất xanh. 

 

Theo kế hoạch trên, mỗi xe EV sẽ đƣợc nhận mức ƣu đãi thuế trị giá 400.000 yen 

(2.750,28 USD), trong khi mỗi lít nhiên liệu hàng không bền vững sẽ đƣợc hƣởng 30 

yen và mỗi tấn thép xanh đƣợc ƣu đãi 20.000 yen. 

 

Đối với chất bán dẫn, các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ đƣợc giảm 20% thuế thu 

nhập doanh nghiệp trong mỗi năm tài chính, trong khi các lĩnh vực khác sẽ đƣợc hƣởng 

ƣu đãi thuế ở mức tối đa 40%. (Bnews.vn 13/12, Văn Khoa)Về đầu trang 

Indonesia đặt mục tiêu đưa 100.000 lao động đến Nhật 

Một quan chức khác của Bộ Nhân lực Indonesia nói trong Diễn đàn nguồn nhân lực 

chung đầu tiên tại Jakarta, do Bộ Nhân lực Indonesia và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật 

Bản (JICA) tổ chức, rằng Indonesia có mục tiêu "gửi 100.000 lao động lành nghề đến 

Nhật trong 5 năm tới".  

 

Theo đó, Bộ Nhân lực Indonesia hy vọng 70.000 công nhân sẽ đến Nhật bằng một 

chƣơng trình thị thực lao động có tay nghề của Nhật cho phép ở lại lên đến 5 năm. Dự 

kiến 30.000 ngƣời còn lại sẽ làm việc theo các chƣơng trình khác nhau. 
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Cũng tại Diễn đàn nói trên, hai nƣớc còn nhất trí thiết lập một nền tảng trao đổi thông 

tin liên quan đến việc làm giữa các khu vực công và tƣ, cũng nhƣ cung cấp các kỹ năng 

và đào tạo tiếng Nhật cho ngƣời Indonesia. 

 

Với hơn 270 triệu dân, Indonesia có dân số lớn thứ tƣ thế giới và lâu nay đã tìm cách 

đƣa lao động đến những nơi nhƣ Trung Đông, Hồng Kông và Hàn Quốc để tăng thu 

nhập ngoại tệ và hạn chế tình trạng thất nghiệp tại quê nhà. 

 

Tỷ lệ thất nghiệp ở ngƣời Indonesia trong độ tuổi từ 15 đến 24 ở mức 13% vào năm 

2022 mặc dù tốc độ tăng trƣởng kinh tế hằng năm ổn định ở mức khoảng 5%, theo 

Ngân hàng Thế giới. 

 

Ngƣợc lại, số lƣợng công dân Nhật trong độ tuổi lao động đang giảm, đe dọa tình trạng 

thiếu lao động nghiêm trọng. Một nghiên cứu của JICA cho thấy Nhật sẽ cần khoảng 

6,7 triệu lao động nƣớc ngoài vào năm 2040, gấp khoảng 4 lần so với hiện nay, theo 

Nikkei Asia. (Thanhnien.vn 13/12, Văn Khoa)Về đầu trang./. 
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